

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหาย

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แต่บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวบางมาตรา ยังมีข้อความขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนหน้า ส่งผลให้เกิดความไม่ชัดเจน ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น การกำหนดให้ในกรณีการสอบสวนโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ พนักงานอัยการ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแจ้งเหตุแห่งคดีให้พนักงานอัยการทราบ เพื่อเข้าตรวจสอบ หรือกำกับการสอบสวน อาจขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งกำหนดให้พนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการเมื่อเห็นว่าการสอบสวนเสร็จแล้ว การกำหนดให้พนักงานสอบสวน มีอำนาจในการสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อาจขัดหรือแย้งกับ อำนาจการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ การกำหนดให้มีการบันทึกภาพและเสียง ของผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอย่างต่อเนื่องในขณะที่จับและควบคุมตัว อาจขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกำหนดห้ามมิให้มีการถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิด เป็นต้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการพิจารณา แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้อง ชัดเจน จึงลงมติมอบหมายให้คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหายรวบรวมประเด็นปัญหาความขัดหรือแย้งกัน ของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติในเรื่องนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและพิจารณากำหนดแนวทาง การแก้ไขที่เหมาะสม แล้วรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สาวิตรี ชำนาญกิจ

(นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ D 1019/สุภทรา

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th